



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

26 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, คมชัดลึก, แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์ผจก., เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, สำนักข่าวอิศรา, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์sanook, kapook, workpointnews, nationtv, Bangkokbiznews, 77kaoded, js.100, thansettakij, mcot, inn, nationweekend, newstv, bbc, thestanadard, prachachat, prachatai, springnews, koratdaily, tnthailand, kaohoon, สวท., สำนักข่าวไทย, ทวีทุกช่อง

-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ออกประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่ 26 มี.ค. - 30 เม.ย. 2563 รวมศูนย์สั่งการไว้ที่เดียว ยืนยันไม่มีการปิดร้านจำหน่ายสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิต จะปรับปรุงการสื่อสารกับประชาชนให้ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน จะแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์และมาตรการต่าง ๆ รวมถึงคำแนะนำต่อประชาชนวันละครั้ง โดยข้อกำหนดแห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 1) ประกอบด้วย 1.ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 2.ให้ผู้ว่าฯ กทม. และผวจ.ทั่วประเทศ พิจารณาสั่งปิดสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกัน และเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 เป็นการชั่วคราว 3.ปิดช่องทางเข้าราชอาณาจักร ช่องทางเข้าออกด่าน จุดผ่านแดน หรือจุดผ่อนปรน โดยมีข้อยกเว้นตามที่นายกฯ หรือหัวหน้าที่ได้รับมอบอนุญาต 4.ห้ามกักตุนสินค้า ยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม หรือสินค้าอื่นที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน 5.ห้ามชุมนุม ทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ 6.การเสนอข่าวเท็จ หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารโรคโควิด-19 กรณีรุนแรงให้ดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 7.ให้เตรียมรับสถานการณ์ อาทิ การเตรียมจัดหาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ เตรียมบุคลากรทางการแพทย์จากแหล่งต่างๆ และการเตรียมสถานที่กักกัน ขอความร่วมมือดัดแปลงสถานที่ต่างๆ เป็นรพ.ชั่วคราว 8.บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงให้อยู่ในเคสสถาน ได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปี ผู้มีโรคประจำตัว และกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 9.ให้กต. มท. และ ตร. เข้มงวดการตรวจลงตรา หรือออกวีซ่า หรืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศซึ่งมีได้มีกิจการงานปกติหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรยังคงอยู่ในราชอาณาจักร 10.มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยในกรุงเทพฯ ให้สตช. จัดเวรยามหรือตั้งจุดตรวจตามถนน ป้องกันอุบัติเหตุ การก่ออาชญากรรม และการรวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ หากพบเห็นให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที 11.ให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อใช้ปฏิบัติเป็นการทั่วไป 12.รพ. สถานพยาบาล คลินิกรักษาโรค ร้านค้าต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจการเงิน การให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง ยังประกอบกิจการต่อไปได้ 13.ประชาชนพึงงดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็น กรณีจำเป็นต้องเดินทาง ต้องรับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด 14.พิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม ตลอดจนกิจกรรมหรืองานพิธีที่ทางราชการจัดขึ้น หรือเป็นไปตามหมายกำหนดการของทางราชการ ยังคงจัดได้ตามความเหมาะสม 15.ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ต้องรับโทษตามมาตรา 18 พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อฯ หรือมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ 16.ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับทั่วราชอาณาจักร

-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ แถลงว่า ยังไม่ปิดประเทศคนไทยกลับเข้ามาได้ ยังเดินทางข้ามจังหวัดได้ แต่จะยุ่งยากขึ้น และกึ่งปิดบ้านสำหรับคนกลุ่มเสี่ยง นอกจากนั้นยังสามารถไปทำงานได้ตามปกติ

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการรายวัน, มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์แนวหน้า, ไอเอ็นเอ็น, thaiPBS, tnn, one31

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สร. กล่าวว่า หลังรัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ภายใน 3 สัปดาห์จะควบคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อได้ ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก

-เสนอว่า ข้อกำหนดเรื่องผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปควรอยู่บ้าน ในส่วนของคณะรัฐมนตรีมี 7 คน ที่อายุ 70 ปีขึ้นไป ประกอบด้วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา นายดอน ปรมดีวินัย ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล นายถาวร เสนเนียม นายประภัตร โพธสุธน และ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.ผู้ป่วยหลบหนีออกจากรพ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์สยามรัฐ, 77kaoded

-เสนอข่าว ผู้ป่วยโควิด-19 รพ.กระบี่ ปีนระเบียงหนีกลับบ้าน เจ้าหน้าที่ตามตัวพบที่ บขส. ก่อนนำกลับไปรักษาต่อ พร้อม

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

แจ้งดำเนินคดีตามพ.ร.บ.โรคติดต่อเพื่อให้เป็นตัวอย่าง

2.ผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ประชาชาติ, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เนชั่นทีวี
-เสนอข่าว อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผย ได้ส่งนักโทษ 1 ราย ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษที่รพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมีอีก 3 ราย เข้าข่ายต้องสงสัย รอผลตรวจยืนยัน จากการสอบสวนโรคพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกุมนักโทษติดเชื้อโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย

-เสนอข่าว นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 มีความเป็นไปได้ที่จะติดจากบุคคลที่ไปเยี่ยม แนะนำให้งดการไปเยี่ยมผู้ต้องขัง ทั้งนี้ ที่ผ่านมารวมๆ ได้ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ดำเนินการมาตรการต่าง ๆ ตั้งแต่การคัดกรองผู้ที่เข้าเยี่ยม ไม่ให้สัมผัสตัวกัน ส่วนผู้ต้องขังรายใหม่จะแยกขังกับรายเก่าจนครบ 14 วัน จึงจะนำเข้าสู่เรือนจำ รวมถึงการคัดกรองเจ้าหน้าที่เรือนจำด้วย

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยโพสต์

-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลรายบุคคลว่าเป็นผู้ต้องขังในสถานที่ใด ซึ่งที่ผ่านมา กรมฯ ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ วางมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด ทุกเรือนจำประกาศงดเยี่ยม กรณีผู้ต้องขังเข้าใหม่ ผู้ต้องขังย้ายเรือนจำ ต้องคัดกรอง หากพบว่ามีไข้หรือมีความเสี่ยงจะใช้พื้นที่แยก เพื่อป้องกันการติดต่อไปยังผู้ต้องขังรายอื่นๆ

3.บุคลากรทางแพทย์ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, คมชัดลึก

-เสนอข่าว ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ยืนยัน มีวิสัญญีแพทย์ รพ.บุรีรัมย์ ติดเชื้อโควิดจริง แต่ไม่ใช่ผู้ป่วยรายใหม่ เป็น 1 ในผู้ป่วย 5 ราย ที่แถลงยืนยันผลตรวจไปก่อนหน้านี้ มีแพทย์ พยาบาล บุคลากรอื่น และคนไข้ที่มาใช้บริการ เสี่ยงสัมผัสเชื้อต้องถูกกักตัวเฝ้าอาการ 14 วัน ประมาณ 30-40 คน

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-เสนอข่าว เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า สปสช.พร้อมสนับสนุนเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่บุคลากรที่ติดโรคโควิด-19 จากการให้บริการ มีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 3 กรณี 1.กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิตและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่ายตั้งแต่ 240,000 บาท ไม่เกิน 400,000 บาท 2.กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต จ่าย 100,000 บาท ไม่เกิน 240,000 บาท และ 3.กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 100,000 บาท โดยสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ที่ สปสช.สาขาเขตพื้นที่หรือหน่วยบริการที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใน 1 ปี คณะอนุกรรมการจะพิจารณาวินิจฉัยคำร้องฯ ภายใน 30 วัน

4.การติดเชื้อจากเวทีมวยลุมพินี

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน

-เสนอข่าว เวทีมวยลุมพินี ชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ของสนามมวย 2 คน ดูแลบริเวณภายนอกสนามมวย ไม่เคยออกนอกพื้นที่ไปต่างจังหวัด และในวันที่ 6 มี.ค. 2563 ซึ่งจัดการแข่งขันมวยนัดพิเศษ ทั้งคู่ไม่ได้เข้าไปภายในสนามมวย จึงไม่ได้มีอาการป่วยหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยการแข่งขันชกมวยวันที่ 6 มี.ค. ที่มีข่าวว่ามีแฟนมวยเกือบหนึ่งหมื่นคนไม่เป็นความจริง ไฟต์ดังกล่าวมีแฟนมวยเข้าชมประมาณ 2,500 คนเท่านั้น

5.ตามหากลุ่มเสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค เปิดเผย 40 สถานที่ใน 10 จังหวัด ที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 มีทั้งสถานบันเทิง ตลาด สนามมวย รถโดยสาร สนามกีฬา สนามกอล์ฟ งานศพ สนามสอบ ขอให้ผู้ไปอยู่ในที่ชุมชนรีบกักตัวดูอาการ 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่

6.คลังเลือดวิกฤติไม่มีคนไปบริจาค

สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์, TNN, Workpointnews

-เสนอข่าว ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนให้ประชาชนไปร่วมกันบริจาคโลหิต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีจำนวนผู้บริจาคลดน้อยลง ทั้งนี้ ผู้ที่สัมผัสโรค หรือมาจากต่างประเทศ ขอให้งดการบริจาค 28 วัน นับจากวันที่สัมผัสโรค ผู้ที่ติดเชื้อแต่หายแล้ว ต้องงดบริจาค 180 วัน นับจากวันที่หายป่วย ส่วนผู้ที่บริจาคพลาสมาต้องตรวจยืนยันว่าไม่มีเชื้ออยู่ในเลือด

7.ประชาชนฝ่าฝืนคำสั่งรวมตัวกัน

สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก

-เสนอข่าว วัยรุ่นจับกลุ่มสังสรรค์ริมถนนเส้นหลังปลายแหลมสะพานหิน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต พลเมืองดีพร้อมเจ้าหน้าที่

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตำรวจ สภ.เมืองภูเก็ต เข้าไปตักเตือนแต่ไม่ยอมปฏิบัติตาม เนื่องจากยังไม่มีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ:คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว หลังจาก จ.มุกดาหาร ประกาศปิดช่องทางธรรมชาติและช่องทางสากล สะพานมิตรภาพไทย-ลาว2 พบว่า มีชาวลาวจำนวนมากกว่าจ้างคนไทยที่อยู่ตามแนวชายแดนพาลักลอบนั่งเรือหางยาวข้ามฝั่งโดยไม่ผ่านการคัดกรองโรค ถูกเจ้าหน้าที่ฝั่งสปป.ลาวสกัดจับได้กว่า 400 คน</p>	
<p>ประเด็นข่าวการดำเนินงาน สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, คมชัดลึก, แนวหน้า, สยามรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์ผจก., เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแชนิฟิค, สำนักข่าวอิศรา, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์sanook, workpointnews, nationtv, Bangkokbiznews, 77kaoded, js100, thansettakij, mcof, inn, nationweekend, newstv, one31, bbc, thestanadard, prachachat, thaipbs, prachatai, springnews, tnthailand, kaohoon, สวท., สำนักข่าวไทย, ทีวีทุกช่อง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก สธ. แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 70 ราย และมีผู้ป่วยเพิ่ม 107 ราย เสียชีวิต 4 ราย อาการหนัก 4 ราย ผู้ป่วยรักษาใน รพ. 860 รวมผู้ป่วยสะสม 934 ราย มีแพทย์ 2 รายอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนอย่าปกปิดข้อมูล ประวัติเสี่ยง เพราะส่งผลกระทบต่อการวินิจฉัยและการรักษาโรค เกิดความเสี่ยงต่อบุคลากร ทำให้ขาดผู้รักษา และจะเกิดผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขเป็นอย่างมาก ย้ำการรักษาระยะห่างทางสังคม ไม่ไปในพื้นที่แออัด แยกสารอาหารไม่ใช้ช้อน ถ้วย ชาม แก้วน้ำร่วมกัน หากมีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้สวมหน้ากากอนามัยไปพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, สวท., สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง</p> <p>-เสนอข่าว รมว.สธ. รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าจากบริษัท ยัสपाल แอนด์ซันส์ จำกัด 2 แสนชิ้น และย้ำว่าขณะนี้อุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์มีความพร้อม รวมถึงประสานภาคเอกชน นำโรงเรือนมาเป็นรพ.สนามสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, Thaigov</p> <p>-เสนอข่าว รมว.สธ. เชื้อมันพลัง อสม. ช่วยติดตาม ให้คำแนะนำ ฝ้าระวังผู้เดินทางจากทม.กลับภูมิลำเนา กลุ่มเสี่ยงสนามมวย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ ขอชุมชนช่วยกันสื่อสาร สอดส่อง ป้องกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ประเทศที่พบผู้ป่วยสูงสุด 20 อันดับแรก คือ จีน อิตาลี สหรัฐฯ สเปน มีประเทศใหม่เพิ่ม 2 ประเทศ คือ ลาว และ เมียนมา ส่วนไทยอยู่ลำดับที่ 32 ผู้ป่วยโควิดในไทยเป็นชายมากกว่าหญิง ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง โดยกรณีสนามมวยทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อมากที่สุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ปฐมพร ศิริประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากภาพรวมอาการผู้ป่วยทั่วโลก พบว่า มากกว่า 80% มีอาการ ไม่รุนแรง ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ มีเสมหะ อีก 7-15 % ปอดอักเสบรุนแรงน้อย จะเริ่มได้รับยาต้านไวรัส ในประเทศไทยพบผู้ป่วยกลุ่มนี้ประมาณ 9 % และปอดอักเสบรุนแรง 3-5% มีอัตราเสียชีวิต 4% ส่วนของประเทศไทยอัตราเสียชีวิตอยู่ที่ 0.4% ข้อมูลผู้ป่วยในประเทศไทย คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปอดอักเสบ คือ คนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ภาวะอ้วน มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจวาย โรคไตวายเรื้อรัง โรคตับแข็ง และโรคเบาหวาน ส่วนคนที่มีอาการน้อย สามารถรักษาด้วยวิธีการทั่วไป และใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 14 วัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ: สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 9</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สเปรย์และแอลกอฮอล์เจลล้างมือที่ได้รับการรับรองจาก ออย. 3,000 รายการ แอลกอฮอล์ที่สามารถฆ่าเชื้อได้ต้องมีความเข้มข้น 70% ซึ่งการแยกผลิตภัณฑ์ล้างมือที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ด้วยตาเปล่าทำได้ยาก เน้นให้ดูฉลากภาษาไทยเป็นหลัก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : marketeeronline</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค รับมอบเงินบริจาค จากธนาคารกรุงไทย 1,958,519 บาท ซึ่งเป็นเงินที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันบริจาคเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี ธนาคารกรุงไทย เพื่อสนับสนุนการป้องกัน จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยโรค COVID-19 ให้กับสถาบันบาราศนราดูร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดหลักการจ่ายค่าใช้จ่ายในการรับบริการจากสถานพยาบาลเอกชน และแจ้งสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศรับทราบ ขอกำชับให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่ง ยึดหลักคุณธรรมและมนุษยธรรมเป็นสำคัญ ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถ ห้ามเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยหรือญาติโดยเด็ดขาด และให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย เพื่อนำมาประกอบการเบิกจ่ายต่อไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความว่า ประเทศจีนหลังจากเกิดระลอกใหม่จากต่างประเทศอาจจะรักษายากกว่าธรรมดา ซึ่งน่าจะบ่งบอกถึงการปรับตัวของไวรัสจากการแพร่ไปยังพื้นที่อื่นๆ และในระยะเวลาต่างๆ และการระบาดรอบที่ 2 ยาฟาวิพิราเวียร์เพียงอย่างเดียวอาจจะเอาไม่อยู่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ เตือนผู้สูงอายุที่อยู่กันตามลำพัง เพื่อนบ้าน และคนในชุมชนควรช่วยกันสอดส่องดูแล ทั้งอาหาร น้ำ ยา และอาการบ่งชี้ว่าติดโควิดหรือไม่ เพราะเป็นกลุ่มเปราะบางต่อการติดเชื้อ และมีความเสี่ยงจากการเสียชีวิตมากที่สุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว กรมการแพทย์แผนไทยฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ อภ. ทำการวิจัยพบว่า สารสกัดฟ้าทะลายโจรสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสโคโรนา-19 ในหลอดทดลองได้ จึงพัฒนาต่อยอดสู่ยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คาดว่าทราบผลชัดเจนในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้</p> <p>ผศ.ดร.เกสัชกร เอกพล ลิมพงษา อาจารย์ประจำวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต แนะนำให้รับประทานฟ้าทะลายโจรวันละ 1 เม็ด หลังอาหาร 5 วัน แล้วหยุด 2 วัน รับประทานติดต่อกันได้ถึง 3 เดือน ถ้ามีอาการไข้หวัด เจ็บคอ ให้รับประทาน 2-4 แคปซูล หลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น หรือก่อนนอน หยุดได้เมื่อไม่มีอาการ หาก 3 วันไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้หยุดรับประทานและไปพบแพทย์ ที่สำคัญต้องมีอายุ 12 ปีขึ้นไป ขณะที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เผย มีการศึกษาว่าช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสโคโรนาที่ทำให้เกิดโรคซาร์ส ซึ่งเป็นไวรัสในตระกูลเดียวกับโควิด-19 เข้าสู่เซลล์ จึงมีการจดสิทธิบัตรในประเทศจีน</p>	
<p>การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแอมซีพีค, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ, เว็บไซต์คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์สนุก, เนชั่นทีวี, workpointnews, INN, mthai, bangkopost, nationweekend, thaiquote, matchonweekly, prachachat, ja100, prachatai</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระสังฆราชฯ นำคณะสงฆ์ ทรงเจริญพระพุทธมนต์ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ - ปิดเปาโรครະบาด พร้อมทั้งทรงมีพระบัญชาให้วัดที่มีศักยภาพตั้งโรงพยาบาล แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน</p> <p>-รมว.พาณิชย์ ตั้ง 7 วอร์รูม คุมการผลิต-กระจายสินค้าสำคัญ ช่วงวิกฤติโควิด-19</p> <p>-กองสลากฯ เลื่อนการออกสลากฯ งวดวันที่ 1 เม.ย.นี้ ไปเป็นวันที่ 2พ.ค. และงดออกสลากใหม่งวดวันที่ 16 เม.ย.และ 2 พ.ค. ส่วนสลากออกมียอดตามกำหนดเดิม แต่จะมีมาตรการปฏิบัติในการตรวจผู้เข้าร่วมการออกรางวัลทุกคน</p> <p>-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เตรียมการเปิดรพ.สนาม รองรับผู้ป่วยฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ</p> <p>-กสทช. อนุมัติกรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท ให้รพ.และสถาบันทางการแพทย์ของรัฐขอรับการสนับสนุนในการต่อสู้กับการแพร่ระบาด ตั้งแต่ 26 มี.ค. เป็นต้นไป</p> <p>-ผู้ว่าฯ อุดรธานี สั่งร้านสะดวกซื้อที่เปิด 24 ชั่วโมง ให้เปิดจำหน่าย 05.00-22.00 น.</p> <p>-ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ประกาศเคอร์ฟิว 1 วัน ห้ามนักท่องเที่ยวออกจากที่พัก 17.00 - 24.00 น. วันที่ 25 มี.ค.</p> <p>-การบินไทย ประกาศ 1 เม.ย. 2563 หยุดบินทุกเส้นทาง เหตุหลายแห่งปิดประเทศ ประกอบกับไม่มีผู้โดยสารเดินทาง</p> <p>-อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผย ไม่มีรายงานสัตว์ติดโควิดไวรัส เตรียมความพร้อมจัดทำแผนเฝ้าระวังในสัตว์กลุ่มเสี่ยง เฉพาะสัตว์เลี้ยงที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยเท่านั้น</p> <p>-นักวิชาการ ม.แม่โจ้ นำนวัตกรรม Nano9 Silver spray พ่นฆ่าเชื้อสถานียขนส่ง ระบุฆ่าไวรัสได้ดีกว่าแอลกอฮอล์ ออกฤทธิ์ 7-14 วัน และไม่เป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อมนุษย์</p> <p>-ต้น ภาสกรนที นักธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียว โพสต์ประกาศเตรียมเปิดโรงแรมอีสตินตัน ขนาด 122 ห้อง ย่านแยกกรีนคำ และนิมมานเหมินท์ ให้บริการห้องพัก อาหาร และบริการทำความสะอาดเสื้อผ้า ฟรี สำหรับหมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-คุณหญิงสุภารัตน์ เกยูราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ขอคุณรัฐบาลที่รับข้อเสนอของพรรค เช่น ค่าเยียวยาผู้ที่ได้รับกระทบ นอกจากนี้ ผวก. ศูนย์โควิดติดตามเรื่องเบี่ยงเสี่ยงภัยแพทย์ พยาบาล อสม.และเจ้าหน้าที่ที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่อีกประการคือ เจ้าหน้าที่รัฐต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อให้ประชาชนได้รับทราบ รวมถึงต้องให้ความช่วยเหลือประชาชน หากไม่ทำอาจเข้าข่ายผิดมาตรา 157 ได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : newtv, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>-เสนอข่าว พรรคก้าวไกลเสนอ 3 มาตรการแก่วิกฤติโควิด-19 ดังนี้ 1.มาตรการควบคุมโรค ปิดประเทศ ห้ามเดินทางเข้าออก ยกเว้นคนไทยเดินทางกลับประเทศที่ต้องมีการกักกันและคัดกรอง ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูง ให้ใช้มาตรการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>Strict Lockdown กักตัวในบ้านเข้มงวด ส่วนพื้นที่อื่นๆ ให้ปิดสถานที่เสี่ยง เหลือเพียงร้านของชำ ร้านขายอาหารและร้านยา</p> <p>หยุดระบบขนส่งมวลชนทั่วประเทศ ยกเว้นการเดินทางส่งสินค้าจำเป็น อาหาร ยา และกรณีฉุกเฉินเท่านั้น 2.มาตรการด้านสาธารณสุข เร่งตรวจเชิงรุกมากขึ้น เพิ่มจำนวนการตรวจหาผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุด เพิ่มเตียง เพิ่มอุปกรณ์ เติร์ยม รพ.สนาม ระดมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอต่อสถานการณ์ 3.มาตรการทางเศรษฐกิจ ล็อกดาวน์หนี้ ล็อกดาวน์ดอกเบีย ล็อกดาวน์ภาษี พยุงรายได้ และเสริมสภาพคล่อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด</p> <p>-โพสต์ข้อความ ระบุ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และลูกค้า/ประชาชน สามารถส่งหน้ากากอนามัยให้แก่รพ.ทั่วประเทศฟรี ตั้งแต่ 26 มี.ค. - 30 เม.ย. นี้</p>	
<p>การรายงานผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์สนุก, workpointnews, thaiPBS, กรมประชาสัมพันธ์, INN, TNN, 77kaoded</p> <p>-จ.พิษณุโลก แดงข่าว พบผู้ป่วยโควิด 19 แล้ว 1 ราย เป็นหญิงวัย 43 ปี คาดติดจากไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านชอชอนนา กรุงเทพฯ ขณะนี้รักษาตัวอยู่รพ.พุทธชินราช ล่าสุด ผลตรวจลูกของหญิงสาวที่พบเชื้อรายแรก อายุประมาณ 20 ปี ที่อาศัยอยู่ในห้องเดียวกันในคอนโด พบเชื้อด้วย แต่อาการไม่รุนแรง จึงขอความร่วมมือปิดอาคารชุดเป็นการชั่วคราว</p> <p>-จ.สุรินทร์ พบผู้ป่วยโควิด-19 อีก 2 ราย รวมเป็น 5 ราย เป็นพ่อครัวร้านอาหารจากฝรั่งเศส และหญิงทำงานร้านสปา พักขาเดินทางกลับบ้านโดยรถทัวร์ แจงผู้โดยสาร 30 คนที่นั่งร่วมคันเดียวกันเข้าพบจนท.สาธารณสุขด่วน ส่วนคนที่กลับจากกทม.และพื้นที่เสี่ยง 2,692 คน ขอให้อยู่บ้าน</p> <p>-จ.สระแก้ว พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 4 ราย รวมเป็น 6 ราย</p> <p>-จ.อำนาจเจริญ พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายแรกของจังหวัด เป็นสาวประเภทสองที่เดินทางกลับมาจากที่ทำงานที่กรุงเทพฯ</p> <p>-จ.อุดรธานี พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย รวม 7 ราย เป็นคนอุดรธานีที่เดินทางไปทำธุรกิจในประเทศบอีย เข้ามาขอตรวจเองเนื่องจากมีอาการป่วยเล็กน้อย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ผู้ติดเชื้อทั้ง 7 ราย มีอาการดีขึ้น</p> <p>-จ.พัทลุง ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 2 ราย รวมสะสม 6 ราย แพทย์ให้กลับบ้านได้แล้ว 2 ราย</p> <p>-จ.ร้อยเอ็ด มีผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย รายที่ 3 เพศหญิง อายุ 34 ปี ทำงานที่ผับแห่งหนึ่ง ย่านสุขุมวิท</p> <p>-จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 1 ราย รวม 7 ราย ผลตรวจผื่นน้อยในพื้นที่ไม่พบเชื้อไวรัสทุกราย ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากกทม.ฯ และปริมณฑลให้ไปรายงานตัว</p> <p>-จ.ราชบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 5 ราย รอผลยืนยันอีก 11 ราย พบบุคลากรทางการแพทย์ รพ.บ้านโป่ง ติดเชื้อ 1 ราย</p> <p>-จ.สงขลา พบผู้ป่วย 18 ราย ได้ขยายพื้นที่ล็อกดาวน์แหล่งท่องเที่ยว ทั้งชายหาด แหลมสมิหลา น้ำตกทุกแห่ง บิมน้ำมัน ส่วนรพ.หาดใหญ่ ขอความร่วมมืองดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี และให้เฝ้าไข้ได้เพียง 1 คน</p> <p>-จ.ภูเก็ต พบผู้ป่วยเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 29 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 2 ราย เหลือรักษาที่รพ. 27 ราย</p> <p>-จ.เพชรบุรี นายวันเฉลิม ศรีกันต์ อายุ 23 ปี ชาว อ.ท่ายาง ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รักษาตัวที่รพช.อำเภอบ้านลาด ไม่รู้ติดเชื้อมาจากที่ไหน รู้สึกไม่สบายใจจากกระแสข่าวที่ออกไป และอยากได้กำลังใจมากกว่าคำตำหนิ</p> <p>-จ.พระนครศรีอยุธยา พบผู้ติดเชื้อรายแรกของจังหวัด เป็นชาย อายุ 58 ปี อยู่ อ.มหาสาร มีประวัติทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 กรณีติดเชื้อจากสนามมวยลุมพินี</p> <p>-จ.ปัตตานี ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 26 คน โดยมีผู้ติดเชื้อในเขต อ.เมือง 4 คน</p> <p>-โครงการคอนโดมิเนียมย่านรามอินทรา กทม. แจงว่า ผู้พักอาศัยอาคาร D และอาคาร C ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยเข้ารับรักษาตัวที่รพ.เรียบร้อยแล้ว</p> <p>-มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ออกแถลงการณ์ พบนักศึกษาติดเชื้อโควิด -19 ดำเนินการตามกระบวนการควบคุมโรคของ สธ. และกักตัวคนใกล้ชิดแล้ว</p> <p>-ผบ.ทบ. เผย มีกำลังพลติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 5 นาย อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงและอยู่ระหว่างการกักตัว 238 นาย ได้ให้ความร่วมมือในการกักตัวอยู่บ้าน</p> <p>-สน.เตาปูน ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 7 นาย มีตำรวจอยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน อีก 18 นาย และมีครอบครัวของตำรวจ สน.เตาปูน ติดเชื้ออีก 2 คน</p>	
<p>Fake news</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : js100,</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนอย่าแชร์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล แจงวิธีปฏิบัติตัวในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นข้อมูลเท็จ</p>	

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน, เว็บไซต์ผจก.รายวัน, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์กระปุก, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สปริงนิวส์, จส.100, mcot, thansettakij, tnnthailand, one31, sanook, workpointnews, businessstoday, xinhuathai, thebangkokinsight, tnnthailand, newtv, bbc, thaiPBS

-อังกฤษ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ทรงติดเชื้อโควิด-19 หลังได้พบกับเจ้าชายอัลเบิร์ตที่ 2 แห่งโมนาโก ที่ลอนดอน ซึ่งทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา ขณะนี้พระอาการไม่รุนแรง ขณะที่พระชายาคามีผลตรวจไม่พบว่าติดเชื้อโควิด-19

-WHO ระบุ การติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก มีสิทธิกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดแห่งใหม่ และทั่วโลกกำลังเผชิญกับการขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ โดยเฉพาะอุปกรณ์ป้องกัน ในขณะที่ผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 เกิน 20,000 คนแล้ว

-สหรัฐฯ เรียกร้องให้หนุ่มสาวชาวอเมริกันปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์ หลังพบผู้เสียชีวิตเป็นวัยรุ่นเพศชาย ไม่มีโรคประจำตัว ขณะที่ผู้ติดเชื้อทั่วประเทศเพิ่มเป็น 55,222 คน เสียชีวิต 797 ราย

-จีน ประกาศจะยกเลิกมาตรการปิดเมืองที่มณฑลหูเป่ย์ ส่งผลให้ขณะนี้ประชาชนในมณฑลหูเป่ย์ ที่มีสุขภาพแข็งแรงดีสามารถเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ได้แล้ว

-โรมาเนีย รพ.แห่งหนึ่งกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของ โควิด-19 เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ตรวจพบติดเชื้อ 83 คน

-เวียดนาม พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 7 คน ยอดผู้ป่วยสะสม 141 คน ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

-สปป.ลาว เผย 1 ใน 3 ผู้ป่วยโควิด-19 ที่พบในประเทศ เดินทางกลับจากไทย และเคยไปงานที่ไบเทค บางนา ช่วงต้นเดือน

-อินเดีย ประกาศมาตรการห้ามการเดินทางทั่วประเทศ มีผลบังคับใช้ 25 มี.ค. ขณะที่แพทย์บางคนถูกขับไล่ออกจากบ้านเช่า เพราะคนในบ้านและในชุมชนกังวลว่าอาจติดเชื้อ

-พม่า พบผู้ติดเชื้อแล้ว 2 คน เป็นชายทั้งคู่ มีประวัติการเดินทางมาจากสหรัฐและสหราชอาณาจักร ด้าน WHO กล่าวว่าตอนนี้มีชุดสำรองอย่างน้อย 5,000 ชุด สามารถตรวจคัดกรองประชาชนได้ราว 1,700 คน

-สเปน ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มีจำนวนมากกว่าจีนแล้ว หลังมีรายงานผู้เสียชีวิตอีก 738 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม 3,434 คน ผู้ติดเชื้อสะสม 47,610 คน

-อิตาลี อัตราการติดเชื้อโควิด-19 ชะลอตัวลงต่อเนื่อง 4 วัน บ่งชี้ว่ามาตรการปิดเมืองเพื่อคลี่คลายวิกฤตการแพร่ระบาดได้ผล

-ทีมนักวิจัย วิทยาลัยแพทย์ไฟน์เบิร์ก ม.นอร์ทเวสเทิร์น พบโปรตีนสำคัญที่ทำให้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อโรคโควิด-19 ซ่อนตัวจากระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์

-ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลก 18,820 คน อิตาลี มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 6,820 คน จีนและสเปน 2,991 คน อิหร่าน 1,934 คน และฝรั่งเศส 1,100 คน ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลก 420,700 คน ใน 196 ประเทศ จีน มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 81,519 คน อิตาลี 69,176 คน สหรัฐ 53,740 คน สเปน 39,885 คน เยอรมนี 32,986 คน อิหร่าน 24,811 คน ฝรั่งเศส 22,622 คน ผู้ติดเชื้อที่หายแล้ว 107,705 คน

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-กล่าวถึงวิธีการทิ้งหน้ากากอนามัย 4 ขั้นตอน 1.แยกทิ้งจากขยะมูลฝอยประเภทอื่น 2.พับส่วนที่สัมผัสใบหน้าเข้าด้านใน 3. ม้วนใส่ถุงที่ปิดสนิทก่อนทิ้งหรือทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด และ 4.ล้างมือทุกครั้งด้วยน้ำสบู่หรือเจลล้างมือหลังทิ้ง ประชาชนที่ยังไม่ป่วยหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโรค ควรใช้หน้ากากผ้าและมีสำรองอย่างน้อย 2 ผืน ชักทำความสะอาดและตากแดด

สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ

-เสนอว่า การยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 เข้มข้นขึ้นตามลำดับ หลังผู้ว่าฯ กทม.และ 5 จังหวัดปริมณฑล ออกประกาศปิดสถานที่เสี่ยง 26 ประเภท และขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อแพร่เชื้อ ที่น่าห่วงและต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คือ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แม้รัฐบาลจะอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเสี่ยงภัยให้เพิ่มขึ้น และประกาศสนับสนุนงบประมาณเต็มที่ แต่ในทางปฏิบัติยังติดขัดล่าช้า โดยเฉพาะปัญหาขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ ยา ฯลฯ เห็นได้จากการประกาศขอรับบริจาคของรพ.ต่างๆ ดังนั้น ผู้บริหารในระดับนโยบาย ทั้งฝ่ายการเมือง ข้าราชการประจำ ต้องเร่งแก้ปัญหา

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-เสนอว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ออกประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีข้อกำหนดคุมเข้ม 16 ข้อ

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวหุ้น คอสมันน์ พาราสาวะถี

-เสนอว่า รองนายกฯ กล่าวว่า ยังไม่มีประกาศเคอร์ฟิวส์ หากต้องทำจะไม่เหมือนเคอร์ฟิวส์ช่วงเวลากลางคืนเพื่อรักษาความสงบ เพราะโรคระบาดไม่เลือกเวลา แต่ก็ต้องมีข้อยกเว้นเรื่องการออกไปหาอาหารหรือทำกิจธุระจำเป็น เป็นเหตุผลที่รัฐบาลยัง

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ไม่มีคำสั่งปิดเมือง ปิดประเทศ เพราะยังคำนึงถึงการใช้ชีวิตของประชาชนในระดับหนึ่ง และยังเชื่อมั่นว่า มาตรการที่ดำเนินการอยู่นั้นน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ กาแฟดำ

-เสนอว่า สถานการณ์ในต่างประเทศ เช่น อิตาลี ต้องเลือกรักษาคนอายุน้อยกว่าเพราะมีโอกาสรอดมากกว่า ส่วนสเปนพบคนแก่ตายในที่พักเพราะไม่มีใครดูแล รพ.ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ ดังนั้น หากไม่ต้องการให้สถานการณ์ของไทยเป็นแบบอิตาลี หรือสเปน คนไทยควรจะต้องตระหนักว่าจำเป็นจะต้องมีวินัยและทำตามแนวทางรักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัด ได้เห็นข้อความของแพทย์ท่านหนึ่งที่สะท้อนความรู้สึกในการทำงานว่า การที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาก เกิดจากการมีคนไปในสถานที่ที่เหมาะสมกับการรับเชื้อ และความไม่รับผิดชอบต่อของบางคน จนทำให้คนหลายคนต้องติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ คอลัมน์ สน.สยามรัฐ

-เสนอว่า แม้ทางการจะรณรงค์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ งดเดินทาง ให้อยู่บ้าน แต่ไม่เป็นผลเพราะประชาชนไม่มีวินัย ไม่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำ ด้าน ผบ.ตร. สั่งการคุมเข้ม ให้กำลังพลลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลและ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์หะหะพาที

-ชื่นชมการทำงานของ สธ. ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในระดับพื้นที่ ซึ่งเวลานี้จะเห็นประสิทธิภาพของการทำงานในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะสสจ. อำเภอ ตำบล และ อสม. ที่ต้องทำงานหนักร่วมกับท้องถิ่น ติดตามเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากกทม. หากมองในแง่บวก การกระจายกลับบ้านอาจควบคุมและระงับการระบาดได้ดีกว่าปล่อยให้อยู่ในกทม. ซึ่งไม่มีระบบดูแลเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนต่างจังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์สกุ๊ปหน้า 1

-เสนอว่า ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค มีการคาดการณ์การระบาดในระยะที่ 3 เพื่อเป็นมาตรการรับมือโควิด-19 ใช้เทคนิค compartmental model พิจารณาจากความสามารถในการแพร่เชื้อจากผู้ติดเชื้อไปสู่คนอื่น ๆ ความมีฤดูกาลของโรค และสัดส่วนของผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการร้อยละ 45 มีสมมติฐานคือ การระบาดเกิดขึ้นรวดเร็วมาก จะระบาดแบบระลอกเดียวจบ แต่หากการระบาดชะลอลงได้ในระดับหนึ่งจะเห็นแนวโน้มการเกิดโรคเป็นฤดูกาล โดยฉากทัศน์ที่ 1 สถานการณ์การควบคุมโรคไม่มีประสิทธิภาพรุนแรงที่สุด หากปล่อยให้การระบาดเป็นไปโดยธรรมชาติของโรค ทำให้ผู้ติดเชื้อ 1 คน แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้อีก 2.2 คน ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2563 เป็นต้นไป จนพบผู้ป่วยต่อสัปดาห์สูงสุดในเดือน ส.ค. จำนวนผู้ป่วยรวมทั้งสิ้นประมาณ 16.7 ล้านคนใน 1 ปี ฉากทัศน์ที่ 2 สถานการณ์ที่สามารถชะลอการระบาดได้พอสมควร หากมาตรการควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการมีส่วนร่วมที่ดีจากภาคประชาชน ทำให้คนไทยสามารถชะลอการแพร่ระบาดของโรคได้ในระดับหนึ่ง ผู้ที่ติดเชื้อแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้เพียง 1.8 คน การระบาดในวงกว้างจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ จนเข้าสู่จุดที่พบผู้ป่วยต่อสัปดาห์สูงสุดในเดือนม.ค.-ก.พ. 2564 จำนวน 480,000 คนต่อสัปดาห์ ซึ่งมาตรการควบคุมในสถานการณ์นี้ต้องลดโอกาสสัมผัสโรคของประชาชน ฉากทัศน์ที่ 3 สถานการณ์สามารถควบคุมโรคได้ดี จนทำให้ผู้ติดเชื้อแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้เพียง 1.6 คน เกิดการระบาดตามฤดูกาลในแต่ละปี กลายเป็นโรคประจำถิ่นคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจริงจัง และประชาชนให้ความร่วมมืออย่างมาก

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว

-กล่าวว่า สธ. จัดทำข้อมูลตามที่ชุมชนประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง 25 แห่งในอุบลราชธานี ขอนแก่น กทม. สงขลา นครราชสีมา นนทบุรี และสุรินทร์ ขอให้ผู้ที่อยู่ในสถานที่เสี่ยงและช่วงเวลาตามประกาศ รายงานตัวต่อพนักงานควบคุมโรคพร้อมกักตัวเองเพื่อดูอาการ 14 วัน อย่างเคร่งครัด ที่สำคัญประชาชนที่เคลื่อนย้ายจาก กทม. และปริมณฑล กลับภูมิลำเนาตรวจ ต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข กักตัวเองอยู่บ้าน 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์หมายเหตุประเทศไทย

-กล่าวว่า หลังจากจีนปิดอู่อันจนวันนี้กลับมาเปิดเมืองได้แล้ว ปริมาณขยะทางการแพทย์ใน 28 เมืองใหญ่ทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นจนเกินขีดความสามารถที่จะทำลาย รัฐบาลต้องสั่งนำเครื่องกำจัดขยะการแพทย์เคลื่อนที่ 46 เครื่องมาใช้ที่เมืองอู่อัน พร้อมเร่งสร้างโรงงานกำจัดขยะทางการแพทย์เพิ่มเติมภายใน 15 วัน ทำให้เห็นสัญญาณเตือนภัยว่า คนไทยที่ใช้หน้ากากอนามัยซึ่งไม่รู้ว่าจะใครติดเชื้อบ้างและไม่มีการแยกทิ้งเป็นขยะปนเปื้อนเชื้อโรค อยากขอให้ช่วยกันแยกทิ้งหน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ กระจก 8 หน้า

-กล่าวว่า ความวุ่นวายเรื่องหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เหมือนจะเงียบลง หลังอธิบดีกรมการค้าภายในลาออก รวมถึงการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของคนแต่ละกลุ่ม โดยจัดสรรให้สาธารณสุขมากที่สุด เพื่อแจกจ่ายให้รพ. ทั่วประเทศ ที่เหลือนำไปจัดสรรให้กับร้านขายยามากขึ้น ส่วนร้านสะดวกซื้อ ห้างต่างๆ อาจไม่จัดสรรแล้ว และให้ประชาชนที่ไม่ได้เจ็บป่วย ใช้หน้ากากอนามัยทางเลือกและหน้ากากผ้าแทน

สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก

-กล่าวว่า รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทย

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

กำลังจะเข้าสู่ระยะที่ 3 เนื่องจากการคัดกรองทางการแพทย์มีความยากมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งครั้งนี้การระบาดเร็วกว่าที่คาดไว้มาก และจะอยู่ไปนานอย่างน้อย 1 ปี กว่าจะมีวัคซีนน่าจะใช้เวลาอีก 6-8 เดือน ตอนนี้ต้องเตรียมตัวเข้าเฟส 3 ภายใต้อุปกรณ์พร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ เวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์ และการหาสถานที่ให้เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3

<http://pr.moph.go.th>

fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

